

นำห่วงประเมินภายนอก 4 ยังไม่ถึง 10%

นำเสนอเมื่อ : 9 ก.ย. 2562

สมศ.ห่วงสถานศึกษารายงานประเมินตนเอง ในการประเมินภายนอก 4 ไม่ถึง 10% ขณะที่สถานศึกษา กศน.ยังไม่ประเมินภายในเลย

วันนี้(9 ก.ย.)น.ส.ชนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย

ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งทุก 5 ปี ซึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอก 4 (พ.ศ.2559-2563) มีสถานศึกษาต้องรับการประเมินกว่า 59,000 แห่งทั่วประเทศ โดยเป็นการศึกษาปฐมวัยกว่า 21,500 แห่ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน กว่า 36,800 แห่ง การอาชีวศึกษา กว่า 780 แห่ง และระดับอุดมศึกษากว่า 260 แห่ง แต่เนื่องจากมีกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยยกเลิกระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ให้การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นไปด้วยความสมัครใจของสถานศึกษา ทำให้จนถึงขณะนี้มียังมีรายงานประเมินตนเอง(SAR)ของสถานศึกษาที่ส่งเข้ามาที่ สมศ.มีจำนวนน้อยไม่ถึง 10 % จากจำนวนสถานศึกษาที่ต้องประเมินคุณภาพภายนอก 4 ที่รอบนี้เหลือเวลาประเมินอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น และตัวเลขนี้ยังไม่รวมสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.)ที่ขณะนี้ยังไม่ทำการประเมินคุณภาพภายในเลย

“ขณะนี้ปริมาณกับเป้าหมายที่ต้องประเมินสถานศึกษา 1 ครั้ง ทุก 5 ปียังไม่ถูกปลดล็อก ขณะที่มาตรฐานการประกันคุณภาพใหม่เพิ่งประกาศใช้ปี 2561 ดังนั้น โรงเรียนจึงอยู่ระหว่างการทำมาตรฐานประกันคุณภาพภายในใหม่ ซึ่งโดยปกติการประกันคุณภาพต้องทำงานไป 1 ปีถึงจะทำรายงานการประเมินตนเองได้ ซึ่งการจะขยายเวลาการประเมินรอบ 4หรือไม่นั้น ต้องแก้กฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ แต่ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ก็ไม่ได้พูดถึง สมศ.เลย ดังนั้น สมศ.จึงได้ฝาก รศ.ดร.เอกชัย กิสุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหนึ่งในบอร์ด สมศ. ซึ่งเคยเป็นกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ในคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมี นายมีชัย ฤชุพันธ์ เป็นประธาน ให้เสนอพิจารณาทบทวนบทบาทของ สมศ. ใน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เพราะเท่าที่เห็นร่างกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.ไม่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทขององค์กรอิสระ หากมีการปรับใหม่ได้ก็จะเป็นการดี”

ผอ.สมศ.กล่าวและว่าสมศ.ควรขยาย สมศ.กลับไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แทนการอยู่ในกำกับของ รว.ศึกษาธิการ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่

อย่างไรก็ตามหลายท่านก็เห็นด้วยว่าหน่วยจัดกับหน่วยประเมินไม่น่าจะอยู่หน่วยเดียวกันก็ทำให้คนมองได้ว่าผลัดกันเกาหลังหรือไม่ ซึ่งสากลทั้งหน่วยจัดและหน่วยประเมินก็ไม่ได้อยู่ด้วยกัน.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562](#)